


Daikin

Máy lọc không khí Daikin sở hữu công nghệ độc quyền Streamer

 Difficulté Moyen

 Durée 12 mois

 Catégories Électronique

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Bạn đang tìm kiếm máy lọc không khí uy tín chất lượng tốt nhất thị trường hiện nay. Máy lọc không khí Daikin sở hữu công nghệ Streamer phá hủy cấu trúc tế bào của virus, vi khuẩn, nấm mốc, chất gây dị ứng, lọc sạch bụi bẩn... đạt được hiệu quả cao nhằm mang lại không khí trong lành cho ngôi nhà bạn!

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao thiết bị máy lọc không khí Daikin lại được người tiêu dùng lựa chọn để bảo vệ những người thân yêu của mình nhé!

Máy lọc không khí Daikin ứng dụng công nghệ hiện đại

Máy lọc không khí Daikin là dòng máy cao cấp nhất từ thương hiệu uy tín Daikin đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Sản phẩm được yêu thích một phần vì có thiết kế trang nhã, thích hợp dùng cho mọi không gian, nội thất khác nhau.

Máy lọc không khí Daikin không chỉ có thiết kế tinh tế mà còn được tích hợp nhiều tính năng công nghệ ưu việt mà thương hiệu Daikin đem lại như:

Máy lọc không khí Daikin sở hữu công nghệ độc quyền Streamer

Sản phẩm được áp dụng công nghệ kép Streamer + Ion Plasma nhằm gia tăng khả năng lọc sạch không khí hơn. Sự tích hợp 2 công nghệ này đồng thời giúp phân hủy mọi vi khuẩn, virus, nấm mốc, các chất gây hại sẽ được bám vào trong phin lọc ở bên trong Streamer, và vô hiệu hóa những tác nhân gây hại từ bên ngoài Ion Plasma.

Tích hợp công nghệ Ion Plasma:

Máy lọc không khí Daikin tích hợp công nghệ Ion Plasma sẽ vô hiệu hóa các chất gây hại đang lơ lửng ở sẵn trong không khí. Bằng cách thiết bị sẽ làm tỏa ra các hạt ion hoạt tính mang nồng độ cao 25000 ion/cm³.

Sau đó, các hạt ion hoạt tính này sẽ kết hợp cùng với các thành phần trong không khí để tạo thành những chất oxy hóa mạnh bám vào các bề mặt những chất gây hại và làm vô hiệu hóa chúng. Ion Plasma sẽ nắm giữ các chất gây hại này để tiếp tục hút vào trong máy và giữ lại trên phin lọc tiếp đến sẽ bị Streamer phân hủy triệt để.

Máy lọc không khí Daikin đem lại hiệu quả cao

Máy lọc không khí Daikin đáp ứng được khả năng phân hủy mạnh mẽ lên đến 99,9% vi khuẩn, virus, các chất gây dị ứng, nấm mốc sẽ bám lên trên phin lọc.

Thiết bị hoạt động dựa vào cơ chế phóng ra điện plasma. Sau đó công nghệ streamer sẽ cho tạo ra các dòng electron mang tốc độ cao, kết hợp cùng với các thành phần có trong không khí để tạo ra thành những phân tử oxy hóa mang tốc độ phân hủy gấp 1000 lần so với phóng điện thông thường. Và nó tương đương như với sức mạnh phân hủy nhiệt lượng ở khoảng 100.000°C.

Công nghệ Streamer độc quyền đã được công nhận từ nhiều tổ chức kiểm nghiệm uy tín trên toàn thế giới trong khả năng loại bỏ đi các chủng virus, virus cúm mùa, nấm mốc, vi khuẩn, hay các chất gây ra dị ứng.

LiveSmart chuyên cung cấp máy lọc không khí Daikin chính hãng

Máy lọc không khí Daikin MC80ZVM7

Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK70ZVM7

Máy lọc không khí Daikin MC30YVM7

Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6-7

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6-7

Máy lọc không khí tạo ẩm Daikin MCK55TVM6

Với rất nhiều ưu điểm vượt trội của Máy lọc không khí Daikin mang đến thì còn gì cần phải chần chừ để quyết định sắm ngay cho gia đình mình một sản phẩm chất lượng. Bạn hãy liên hệ tới Livesmart để sắm cho mình Máy lọc không khí Daikin chính hãng với mức giá tốt nhất nhé.

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

ĐIỆN MÁY CHÍNH HÃNG LIVESMART

Hotline: 0918.69.7997

Email: info@livesmart.vn

Hệ thống Showroom:

Miền Nam: Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Matériaux

Outils

Étape 1 -
